



Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra khi có DHVP ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

❖ Bài, ảnh: **Lương Đức**



UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông trao đổi với Tạp chí Kiểm tra.

Trong những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng vào những nội dung còn tồn tại, khuyết điểm của địa phương. Đồng thời, xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy

thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông đã chủ động khảo sát, nắm tình hình, phát hiện, tiến hành kiểm tra 55 tổ chức đảng, 727 đảng viên (có 302 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 12 tổ chức đảng, 73 đảng viên; UBKT huyện ủy và tương đương kiểm tra 32 tổ chức đảng, 331 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ kiểm

tra 11 tổ chức đảng, 323 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ; chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; công tác tổ chức - cán bộ; lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản...



Qua kiểm tra kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, 403 đảng viên; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phải khẳng định rằng, thời gian qua, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có sự chuyển biến rõ nét. Để đạt được kết quả đó, cấp ủy đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nói riêng là, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời lựa chọn, phát hiện đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp được dư luận quan tâm; chủ động kiểm tra, “đi trước” mở đường làm rõ nhiều vụ việc. Trong tổ chức thực hiện kiểm tra quyết liệt, không có “vùng cấm” khi xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên, nhất là

một số cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt, thậm chí lãnh đạo UBKT cấp huyện; nhiều lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm, mới, như quản lý đất đai, bảo vệ rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tòa án, tài chính... đã được UBKT kiểm tra, xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh. Qua kiểm tra, đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, giáo dục, phòng ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Điển hình một số vụ việc như: UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong và đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Glong; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong. Qua kiểm tra, kết luận, từ năm 2008 - 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai, bảo vệ rừng để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm. Thiếu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất

sản xuất, lấn chiếm đất rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài. Đề nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng phải xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật; không kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm nổi cộm về quản lý đất đai, bảo vệ rừng và quản lý dân cư trên địa bàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với 223,258 ha cho 398 hộ trên diện tích lấn chiếm đất rừng trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh không đúng quy định tại Nghị định 84, ngày 25-5-2007 của Chính phủ... Trước những sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; đồng thời, đề nghị và Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong, nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015; kỷ luật cảnh cáo nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong. Liên quan đến sai phạm của



vụ việc, UBKT Tỉnh ủy cũng đã đề nghị và Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Qua năm tình hình phát hiện, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ 2008-2013, 2013-2015 và 2015-2020 đối với đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Đức. Trong thời gian là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (nhiệm kỳ 2008-2013 và 2013-2015), đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông có vi phạm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, để cán bộ cấp phó và cấp dưới vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; để cán bộ cấp dưới làm sai trong việc hợp thức hóa hồ sơ, chuyển 15,7 ha đất có nguồn gốc Nhà nước quản lý sang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và sau đó để vợ nhận chuyển nhượng lại 15,7 ha đã hợp thức hóa nêu trên; không gương mẫu, có

biểu hiện vun vén gia đình trong việc bổ nhiệm con ruột và em ruột khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và không đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định; có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn chỉ đi qua đất của 3 hộ gia đình, trong đó có đất của gia đình đồng chí; quyết định đầu tư xây dựng đường bê tông trên đất quốc phòng quản lý, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Hay qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã phát hiện sai phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Chánh và Phó Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Kết luận, cả hai đồng chí Chánh, Phó Tòa hình sự đều vi phạm trong quá trình xét xử các Bản án hình sự. UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Chánh Tòa hình sự và kỷ luật khiển trách đồng chí Phó Tòa hình sự.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đúng mức, đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám

sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; UBKT một số nơi chưa chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thiếu quyết liệt, ngại khó, ngại va chạm, hiệu quả, hiệu lực còn thấp. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình một số đơn vị chưa kịp thời, còn bị động; giám sát chuyên đề hình thức, chất lượng chưa cao nên phát hiện dấu hiệu vi phạm chuyên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên ít. Đồng thời, một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên chưa đúng quy định, nhất là việc thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, sau đó thực hiện quy trình kếp thi hành kỷ luật.

Từ thực tiễn kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng,



chính đón Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và chấp hành Điều lệ Đảng, quy định, kỷ luật, kỷ cương của Đảng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc chủ động nắm tình hình qua nhiều kênh thông tin, như: Phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thông qua báo chí, dư luận xã hội; qua giám sát thường xuyên, chuyên đề; kết luận thanh tra nhà nước; giám sát của tổ chức chính trị - xã hội... để phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ba là, trong quá trình tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết phải nắm vững, phân tích, đánh giá chính xác tình hình vụ việc để xây dựng kế hoạch kiểm tra sát thực tiễn, đạt yêu cầu, có chất lượng, hiệu quả; việc bố trí cán bộ, thành viên tham gia đoàn là những người có bản lĩnh, kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc, thuyết phục được đối tượng được kiểm tra hợp tác, nêu cao tính tự giác, chấp hành đúng yêu cầu, kế hoạch, nội dung kiểm tra. Chú trọng

khâu thẩm tra, xác minh kỹ, vì đây là nội dung rất quan trọng, quyết định đến thành công, hiệu quả của vụ việc và đoàn kiểm tra. Thường trực UBKT thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, nghe đoàn kiểm tra báo cáo tiến độ để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những lệch lạc, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực hiện của đoàn. Nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quy trình, thủ tục do Điều lệ Đảng quy định, không được máy móc, vận dụng thiếu căn cứ, sáng tạo.

Bốn là, đoàn kiểm tra báo cáo UBKT xem xét, kết luận phải khoa học, cụ thể, rõ ràng nội dung trọng tâm của vấn đề với chứng cứ thuyết phục, khách quan; kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kiên quyết xử lý vi phạm đúng người, đúng lỗi phạm; thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục trong xem xét, xử lý kỷ luật hoặc tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, ngoại lệ trong xử lý kỷ luật Đảng. Qua đó, giúp giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giáo dục, răn đe, ngăn chặn sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, qua kiểm tra, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, còn sơ hở trong các quy định, chính sách, pháp luật để

chỉnh sửa, bổ sung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Năm là, tiến hành phúc tra, giám sát việc thực hiện nội dung các kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, nhất là việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, sai phạm về tài sản, tài chính... Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kỳ họp UBKT, trong đó có kết luận kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin đối với nhân dân.

Sáu là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp; xây dựng và tổ chức tập huấn cho cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nề nang, né tránh, ngại va chạm, không bị mặt trái của cơ chế thị trường chi phối. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ kiểm tra, nhất là những đoàn, vụ việc phức tạp khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. □